



ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำโดย นายชาติ บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนลทวรรณ มากหลาย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต 3) ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม วรรณรัฐ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขต 3 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี , ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ เข้มพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากิจการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย และคุณภักดิ์กัญญา โสมภีร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทน ศพก. จากทั้ง 8 จังหวัด ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของทั้ง 9 จังหวัดในภาคตะวันออก รวมทั้งการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงโครงการ 9,999 ตามรอยเท้าพ่อ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางการเกษตรที่เกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวทางทรงงานในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตรของพระองค์ท่าน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ มีการปฏิบัติงานร่วมกันแบบประชารัฐ เน้นให้เกษตรกรสมาชิก ศพก. และ สมาชิกศูนย์เครือข่าย ศพก. ร่วมกันคิดวิเคราะห์ พิจารณา และเสนอโครงการ/กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อร่วมกันอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในท้องถิ่นโดยนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางการทรงงานไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน





อิสมาแอล บินยูโซะ : ภาพ/ข่าว ฝ่ายบริหารทั่วไป
 อธิวัฒน์ มากบุญ : เรียบเรียง กลุ่มพัฒนาบุคลากร